



ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๙๕๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๔ ปี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/๓๘๘๖

ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๔ ปี ให้กับเด็กเล็กในสถานสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน หรือสถานที่ดูแลเด็กที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กได้รับวัคซีนครอบคลุมในการป้องกันและลดการป่วยรุนแรง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน และผู้ปกครองของกลุ่มเป้าหมายให้รับรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับวัคซีนโควิด 19 และพาเด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างครอบคลุม โดยให้การบริการฉีดวัคซีนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ และมาตรฐานการให้บริการวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และหลังฉีดวัคซีนให้ผู้ดูแลเด็กเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน (Adverse Event Following Immunization : AEFI) และรายงานผลการเฝ้าระวังตามแบบฟอร์ม AEFI ทาง Google Form หรือเว็บไซต์ <https://shorturl.asia/D9NJU>

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๔ ปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้การสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ และรายงานผลการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน ตามแบบฟอร์ม AEFI รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร. ๐ - ๒๒๔๑ - ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๑๕

โทรสาร ๐ - ๒๒๔๑ - ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

